

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

một số ý kiến, kiến nghị của các hộ dân liên quan đến chất lượng nước sạch, chi phí ban đầu đầu tư nguồn nước; mức thu phí sử dụng nước sạch hàng tháng; đồng thời, tập trung bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, giữ gìn và phát huy các tiêu chí đã đạt, nhất là huy động các nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong triển khai đưa nước sạch về nông thôn, vấn đề xử lý rác thải...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội cựu chiến binh trong xây dựng NTM tại địa phương; đồng thời, đề nghị các cấp hội cựu chiến binh tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; phấn đấu 100% tổ chức hội cựu chiến binh cấp xã đạt chỉ tiêu sử dụng nước sạch của tỉnh và 100% gia đình hội viên cựu chiến binh sử dụng nước sạch. Tập trung tuyên truyền chủ trương của trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng NTM, lợi ích của việc sử dụng nước sạch,

bảo vệ môi trường; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và hội viên để kịp thời tham mưu cho tỉnh để ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Tiếp tục tham gia vào quá trình kiểm tra, giám sát, công khai quy trình hoạt động của các doanh nghiệp nước sạch, nhất là về chất lượng nước, giá bán nước, cơ chế hỗ trợ, quy trình công nghệ, vận hành, bảo dưỡng... Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Đông Hưng làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM; giao chỉ tiêu cụ thể tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch cho các xã trên địa bàn; phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp cung cấp nước sạch trên địa bàn; có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các xã và các doanh nghiệp trong triển khai đưa nước sạch về nông thôn. Đối với các doanh nghiệp cung cấp nước sạch, cần bảo đảm đúng quy trình vận hành và chất lượng nước sạch cho người dân sử dụng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong giải quyết các vướng mắc của người dân; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ nước sạch phục vụ người dân.

ĐOÀN CỐ VẤN BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

năm 2016 đạt 34 triệu đồng/người/năm. Văn hóa, xã hội có nhiều bước phát triển tích cực. Sau khi tham quan và kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn cố vấn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và nỗ lực của Bình Định

trong việc duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM. Đồng thời, mong muốn địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả các tiêu chí NTM và cần lựa chọn phương án, kế hoạch để tạo bước đột phá sau NTM, trong đó chú trọng nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường.

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, tổ chức, xây dựng quỹ "Vì người nghèo" đạt được nhiều kết quả tích cực; đã huy động được sự tham gia của toàn xã hội, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra bằng phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, hiện nay toàn tỉnh vẫn còn 28.700 hộ nghèo (4,61%) và 21.660 hộ cận nghèo (3,47%) đang gặp nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng xã hội.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 7/10/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo", các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, huy động nguồn lực của toàn xã hội chăm lo, giúp đỡ người nghèo ở các địa phương. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tiết kiệm chi tiêu, trích quỹ phúc lợi ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" với tinh thần cao nhất; vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ trong các lực lượng

vũ trang, người lao động trong các thành phần kinh tế ủng hộ ít nhất một ngày lương hoặc một ngày thu nhập. Vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người Thái Bình ở trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", góp phần chung tay, góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh chăm lo, giúp đỡ người nghèo.

2. Thi đua phát huy sáng kiến, đề xuất đổi mới các giải pháp, đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ MTTQ, các đoàn thể nhân dân đồng hành cùng người nghèo, hướng tới không để ai bị bỏ lại phía sau, nhân lên truyền thống đoàn kết "Thương người như thể thương thân".

3. Đảng đoàn MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; và xây dựng quỹ "Vì người nghèo"; phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2017), vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ "Vì người nghèo" bảo đảm đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào thi đua và kết quả vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo"; kịp thời phản ánh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện vận động, ủng hộ quỹ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh theo dõi việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các công trình phục vụ APEC tại Đà Nẵng

(vnexpress.net) Nhiều công trình được xây dựng phục vụ cho diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 đã hoàn thành.



Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula (do Tập đoàn Sun Group đầu tư và InterContinental Hotel Group quản lý) được lựa chọn để tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương với 21 nền kinh tế, diễn ra tại Đà Nẵng. Đây là nơi đón tiếp, nghỉ ngơi của các nguyên thủ dự hội nghị.



Trung tâm hành chính cao 37 tầng, kiến trúc như ngọn hải đăng hướng ra biển là nơi diễn ra nhiều cuộc họp trong tuần lễ cấp cao APEC. Công trình có vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, đang là nơi làm việc của khoảng 1.600 công chức thành phố.



Hội chợ triển lãm Đà Nẵng được cải tạo thành trung tâm báo chí quốc tế, mức đầu tư 178 tỷ đồng. Khối nhà 3 tầng này sẽ là nơi tác nghiệp của hàng nghìn nhà báo, dự kiến tổ chức cuộc họp của Chủ tịch nước trước khi kết thúc.



Cung thể thao Tiên Sơn là địa điểm dự phòng làm Gala Dinner cho 1.200 doanh nhân dự hội nghị. Công trình được đầu tư 84 tỷ đồng để cải tạo nội thất phù hợp với mục đích sử dụng.



Nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng được khai thác từ tháng 5/2017, có mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Ngoài các tiện nghi, nhiều biện pháp an ninh cũng đã được triển khai tại đây nhằm bảo đảm an toàn cho khách nước ngoài đến Đà Nẵng tháng 11 tới.



Một bệnh viện đa khoa có vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng đi vào hoạt động từ ngày 27/9, tham gia phục vụ y tế cho APEC 2017.

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ngay sau khi Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới được ban hành, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo 6 xã, thị trấn khu vực biên giới biển của huyện tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 theo hướng dẫn của cấp trên. Thường tá Phạm Quang Huỳnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Sau một thời gian thực hiện Chỉ thị số 01, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn 4 xã, thị trấn do đơn vị quản lý đạt được những kết quả đáng khích lệ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển của tỉnh. Đơn vị phối hợp với địa phương xây dựng 29 tổ tự quản/29 thôn, khu và 3 đội tự quản tàu thuyền trên biển. Từ các mô hình này, nhân dân các thôn, khu đã đoàn kết, tương trợ nhau kịp thời trong làm ăn, tìm ra phương thức khai thác hiệu quả, hỗ trợ, giúp nhau khi gặp thiên tai, hoạn nạn...

Từ cách làm của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn hai huyện Thái Thụy, Tiên Hải nhân rộng các mô hình, tổ tự quản ra toàn tuyến. Đến nay, trên khu vực biên giới biển của tỉnh, BĐBP tỉnh đã xây dựng 134 tổ tự quản an ninh trật tự/3.211 thành



Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm hỏi, động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi sau bão.

viên, 8 đội tự quản tàu thuyền với 289 phương tiện/594 thành viên, 4 bến bãi tự quản/64 phương tiện/325 thành viên. Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình "Chùa cảnh 4 gương mẫu", "Xứ họ đạo không ma túy và tệ nạn xã hội"... Đại tá Đặng Đức Cảnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01, nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các

ngành và từng hộ dân trên địa bàn về việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đã được nâng lên rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển được giữ vững. Các mô hình tự quản đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, cung cấp hàng trăm tin có giá trị giúp BĐBP và lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý các vụ việc xảy ra.

Trong công tác tuyên truyền, vận động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 và tuyên truyền, vận động nhân dân ký kết, đăng ký tham gia phong trào. Chỉ trong thời gian ngắn, BĐBP tỉnh và các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền tập trung được gần 100 buổi với hơn 2.000 lượt người tham gia.

THIỆN AN

THÔNG BÁO

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình thông báo để các tổ chức đấu giá tham gia đấu giá tài sản, cụ thể:

- Tài sản đấu giá gồm: Công trình xây dựng (phần xưởng hoàn thiện sản phẩm) gắn liền với diện tích đất trong khuôn viên 45.652,4m² tại nhà máy liên hợp dệt may khăn bông xuất khẩu Thái Bình, khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là tài sản Xí nghiệp dệt Hồng Quân.
 - Giá trị tài sản theo chứng thư thẩm định giá là: 2.060.012.000 đồng (Hai tỷ, không trăm sáu mươi triệu, không trăm mười hai nghìn đồng).
 - Thời gian đăng ký tham gia tổ chức đấu giá đến hết ngày 5/10/2017.
 - Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tại: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình, địa chỉ: Km2 + 800, đường 30/6, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình trân trọng thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết, đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

THÔNG BÁO

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình thông báo để các tổ chức đấu giá tham gia đấu giá tài sản, cụ thể:

- Tài sản đấu giá gồm: Các công trình xây dựng gắn liền với diện tích đất 45.652,4m², tại nhà máy liên hợp dệt may khăn bông xuất khẩu Thái Bình, khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là tài sản Xí nghiệp dệt Hồng Quân.
 - Giá trị tài sản theo chứng thư thẩm định giá là: 24.526.843.000 đồng (Hai mươi tư tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng).
 - Thời gian đăng ký tham gia tổ chức đấu giá đến hết ngày 05/10/2017.
 - Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tại: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình, địa chỉ: Km2 + 800, đường 30/6, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình trân trọng thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết, đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.